
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕61   เวลา  13.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
10.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
11.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
14.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
15.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
16.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
17.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายมนัส  สมศกัดิ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
19.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
2.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
3.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
4.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
5.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
     (ลาไปต่างประเทศ) 
7.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติม์นตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายเสร ี สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
11.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
12.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
13.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
14.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
15.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
18.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองทรัพยากรฯ 
19.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รกัษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
22.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ 
23.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
24.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
25.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

26.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
27.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

30.นายอนันต์... 
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30.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล  
31.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
33.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
34.นางสาวสิตานัน ถนอมทรัพย์  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
35.นางสาวณัฐณิชา  คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
36.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
37.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
38.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
39.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
40.นางสาวฐานิตดา มณีดวง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
41.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

42.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
43.นางสาวกนกวรรณ สกุลรักษา  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
44.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
45.นางสาวนภาพร ไวว่อง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
47.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
48.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
49.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
50.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
51.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
52.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
53.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
54.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
55.นางทิพยาภรณ์ ทวีรัตนเมธากุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
56.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
57.นายลฎาภา  มาลารักษ์วรากร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
58.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
59.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
60.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.20  น. 

นางจันทร์ทรา โสภา เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ  
หน.ฝ่ายการประชุม  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้ องประชุม          

จ านวน.......20....... คน ครบองค์ประชุม  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 
   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบ

 กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด เพ่ือประโยชน์       
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก  

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้ เรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้         
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61  

 
 
 

เนื่องจาก... 
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   เนื่องจาก นางสาวอุมา วิภูษณะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือขอลาออกจากต าแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองว่างลง 

   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบ 

นางจันทร์ทรา โสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
หน.ฝ่ายการประชุม  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุม
  สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
  หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
  พนักงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
  เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับ
  โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้
ประธานสภาฯ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
  นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที ่3 อ าเภอเมืองระยอง ผมขอเสนอนางจันทร์ทรา โสภา 

ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม ่
  นางจันทร์ทรา โสภา ท่านยินยอมหรือไม่ 

นางจันทร์ทรา โสภา ยินยอมค่ะ  
หน.ฝ่ายการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผู้เสนอถือว่า นางจันทร์ทรา โสภา เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

   - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   ๒.๑  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕๖1 
                                        เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๖1 

    ๒.๒  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 
                                        เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1 

    ๒.๓  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 
                                        เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖1 

              (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางจันทร์ทรา โสภา     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547          
หน.ฝ่ายการประชุม   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เลขานุการสภาฯ  ข้อ ๓๓  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ            
(ชั่วคราว) ตรวจราย ง านการประชุม ได้ต ร วจสอบ  แล้ว ให้ท า ส า เ น าร าย ง านการประชุม                     
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้
  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
  รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อ าเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ          
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ยข้ อบั ง คั บ การปร ะชุ มสภ าท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2547  และแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มถึ ง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

   ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์ นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นางสาวอุมา วิภูษณะ 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 3 ครั้ง 
  ดังนี้  
    - วันที่ 22 กันยายน 2561 มีจ านวน 20 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม จ านวน 4 คน ลาประชุม จ านวน 3 คน   
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งในที่ประชุม จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก รถบรรทุก    
  ขนขยะมีน้ าไหลที่ถังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน เรื่องที่ สอง ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก       
  ไฟส่องสว่างช่วงกลางคืนน้อยเกินไป และเรื่องสุดท้าย ถนนสายบ้านแลง -ชากใหญ่ ไหล่ทาง
  ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขด้วย 
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   - นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร แจ้งในที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก ไฟส่อง
  สว่างถนนสายเชิงเนิน-ชากบก ดับมาหนึ่งเดือนแล้ว เรื่องที่สอง ถนนช่วงรอยต่อที่ยังเหลือ
  ขอให้ท าถนนให้สุดทาง 
   โดยเลิกประชุมเวลา 10.52 น. 

   -  วันที่ 26 กันยายน 2561 มีจ านวน 28 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 25 คน ไม่มาประชุม จ านวน 1 คน ลาประชุม จ านวน 1 คน   
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 5 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ได้เสนอ 

     ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     -  นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจ้งประชาสัมพันธ์การวิ่งการกุศล Run to save 
  life mini marathon ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดหา
  รายได้ให้กับ 3 โรงพยาบาล และสอบถามเรื ่องทิศทางการขับเคลื ่อนแผนการศึกษา
  ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 
   - นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ แจ้งเรื่องประสาน อบต.วังหว้า และเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 
  ให้ท าเรื่องรับโอนไฟส่องสว่าง 
   -  นายสุจินต์  สาครเสถียร ขอสอบถามเรื่องการวางท่อถนนสายเกาะพรวด-ทับมา 
   -  นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ แจ้งในที่ประชุม จ านวน 2 เรื ่อง ดังนี ้ เรื ่องแรกถนน      
  ในความร ับผ ิดชอบของ อบจ. ช าร ุดเส ียหาย จ านวน 4 เส ้น ค ือ เส ้นสะพานช้าง          
  ผ่านไร่เกษตรศิริ, เส้นปากทางกะเฉด-สังขฤกษ์, เส้นปากทางแกลง-บ้านสมานมิตร และ  
  เส ้นบ ้านสมานมิตร -บ้านไร ่หาดใหญ่จ ันด ี และเรื ่องที ่สองสอบถามเรื ่องใบอนุญาต          
  การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
   -  นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  แจ้งเรื่องเปิดบ่อขยะที่ 5  
   โดยเลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

  -  วันที่ 28 กันยายน 2561 มีจ านวน 30 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 18 คน ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน ลาประชุม จ านวน 6 คน   
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 10 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ได้เสนอ 

     ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     - นายเดชา บุญธรรม แจ้งในที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก เรื่องตั้ง
  งบประมาณอบรมสอนกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง เรื่องที่สอง ถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติกเป็นขลุย  
   -  นายศุภชัย จิตรดล แจ้งเรื่องพิจารณาจ านวนเด็กนักเรียนให้สัมพันธ์กับการให้
  อาคารเรียนแต่ละโรงเรียน 
   -  นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร แจ้งเรื่องคณะครูโรงเรียนแกลง ขอขอบคุณท่านนายกฯ
  ส าหรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี 
   - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  แจ้งเรื่องอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนวัดบ้านดอน สร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
   -  นางอุมา วิภูษณะ แจ้งเรื่องของลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  
   โดยเลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 

ข้อ 4 คณะกรรมการ... 
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   ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๖1  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม     

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......18.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1  
  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม     

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......18........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร  ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น  

 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เม่ือวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่  ๒8 กันยายน ๒๕๖1              
  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว   
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม     

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......19........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1  เม่ือวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
   (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางจันทร์ทรา โสภา     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547          
หน.ฝ่ายการประชุม   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เลขานุการสภาฯ  ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
(ชั่วคราว) ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
  ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีตามต าแหน่งที่ว่าง 
  ดังนี้ 
   (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน

ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
 
 

ข้อ 13 วิธีการ... 
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   ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น

ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน    
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
ฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ     
โดยอนุโลม 

   ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม
จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาด       
อย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

   ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาฯท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้        
ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยต้องมี
  สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
  นายมนัส สมศักดิ์ ส.อบจ. เขตอ าเภอวังจันทร์ ผมขอเสนอนายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล        

เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ท่านยินยอมหรือไม ่
 

ส.อบจ.วรเศรษฐ.์.. 
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ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ยินยอมครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผู้เสนอถือว่า ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง 
   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและขอเชิญ 
  เลขานุการสภาฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อที่ 6) 

  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้     
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อที่ 6) ขออนุญาตท่านประธานฯ นะครับ เนื่องจากในวาระนี้จะมี
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทางฝ่ายบริหารจะขออนุญาตท่านประธานฯ แจกรายงานสถานะ
ทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ อนุญาตครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ด าเนินงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
รองนายก อบจ.(๒)  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรวมกลุ่ม

พ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster)  ท าให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง    
ในจังหวัดระยอง ต้องจัดส่งขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะฯ ส่งผลให้มีปริมาณขยะ
มากถึงวันละประมาณ 1,000 ตัน  ส่งผลให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 4 ที่ก าลังด าเนินการ
ฝังกลบอยู่คาดว่าจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก 3 - 4 เดือน เท่านั้น ซึ่งจะส่งผล        
ให้ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง จะไม่มีพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
อีกต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดระยอง
เพ่ือติดตามการด าเนินงานของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดระยองและได้รับทราบ  
ถึงปัญหาบ่อฝังกลบใกล้เต็มพ้ืนที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เสนอ
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม (บ่อที่ 5) จากงบกลางเร่งด่วนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  

   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ     
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อที่ 6) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในภาพรวม
ของจังหวัด ให้สามารถรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาก าจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยแบบแปลนเป็นไปตามผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ ให้สามารถรองรับปริมาณขยะ    
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน โดยขอใช้เงินสะสม วงเงิน 65,000,000 บาท        
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  2564) และเป็น
การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ในด้านการก าจัด     
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดท าโครงการดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ตามญัตติที่รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี เสนอนั้นจะอภิปรายเพ่ิมได้ครับ เนื่องจากศูนย์
ก าจัด ขยะครบวงจรส่วนใหญ่เราจะใช้เงินจากส่วนกลาง นอกจากที่เราจ าเป็นจริงๆเราก็เติม
เงินของอบจ. เข้าไป เพราะฉะนั้นวันนี้เสนอญัตติให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
เนื่องจากขณะนี้เรารอไม่ได้ ความเป็นจริงโครงการท าบ่อขยะเพ่ิมเติมบ่อที่ 6 เราได้ขอไปที่
รัฐบาลตอนที่ท่านนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมา เราก็ได้บอกท่ านไปครบ         
ทุกประเด็นว่าเรามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เช่น ปัญหาระบบราชการ เราเสนอไปว่า 

 
 
 

ระบบราชการ... 
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 ระบบราชการนั้นบริหารยาก ติดขัดทุกอย่าง ก็ให้ท่านไปหาทางแก้ว่าการบริหารที่คล่องตัว
แล้วประสบความส าเร็จจะต้องท าอย่างไร ปัญหาของงบประมาณ เราก็บอกว่าไม่ต่อเนื่อง    
ท าให้เกิดปัญหากับชุมชน และปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้คือบ่อขยะเราจะเต็ม ความจริงแล้ว บ่อที่ 4 
ที่เราใช้ในขณะนี้ ตามแบบนั้น เราสามารถเก็บได้ 150,000 ตัน แต่เวลานี้เกิน 400,000 ตันแล้ว 
เพราะท่าน ส.อบจ. รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ บอกว่าชาวบ้านเหม็นมาก แล้วก็อาจจะเกิดการประท้วง 
กระผมขอเรียนว่าเราก็พยายามแก้ปัญหานะครับ การที่เรารอนั้น เราคิดว่ารัฐบาลน่าจะเข้าใจ
ปัญหาแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณมาให้เราไม่ช้า แต่ว่าในเวลานี้ผ่านไปหลายเดือนแล้วยังไม่มี  

 ค าตอบอะไรเลย เพราะฉะนั้นเรารอไม่ได้ เพราะถ้ายิ่งรอก็จะยิ่ งสูงขึ้น จะท าให้ประชาชน
เดือดร้อนหนักขึ้น เราจ าเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมตามอ านาจหน้าที่ที่จะใช้ได้ของเงิน
สะสมเพ่ือแก้ปัญหา ดังนั้นวันนี้ถ้ารอยิ่งไม่รู้ค าตอบ ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เราเลยจ าเป็นต้องจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมเวลานี้ทั้งหมด มีอยู่ 182,880,105.74 บาท เราจ่ายขาดเงิน  
สะสมไปตามโครงการของรัฐบาล รอเบิกจ่ายอยู่ประมาณ 8,535,000 บาท ตามหนังสือ          
ที่รายงานกรมนะครับ เราจะเหลือเงินสะสมปัจจุบันอยู่ 174,345,105.74 บาท เดิมให้
ส ารองเป็นเงินเดือนค่าใช้จ่ายบุคลากร อบจ. 6 เดือน นี่คือค าสั่งเดิมให้ส ารองไว้ 6 เดือน      
ก็คือ 120,000,000 บาท แต่มีค าสั่งใหม่มาแล้ว ว่าไม่จ าเป็นต้องส ารองถึง 6 เดือน แล้วแต่
ความเหมาะสมของผู้บริหาร เพราะฉะนั้นส ารองน้อยกว่า 120,000,000 บาท ก็ได้ ในเงิน
ส ารองเราก็สามารถน าไปใช้ได้ ตามความจ าเป็นเร่งด่วน เราจึงขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้ งนี้
ได้ เพราะเรามีเงินพอเราก็จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติที่เสนอไปโดยใช้เงินสะสมที่มีอยู่ใน 
120,000,000 บาท จ่ายขาด 60,000,000 บาท ก็คงเหลือ 60,000,000 บาท ที่เป็น
เงินส ารอง กระผมขอเรียนว่านี่คือสิ่งที่ฝ่ายบริหารได้รับเสียงจากท่านสมาชิกสภาฯ และพ่ีน้อง
ชาวบ้านที่เกิดปัญหาขึ้น เราจึงต้องตัดสินใจจ่ายขาดเงินสะสมไปท าบ่อขยะใหม่ ซึ่งมีขนาด
ตามที่ท่านรองนายกกิตติ เกียรติ์มนตรีได้เสนอไป เพ่ือแก้ปัญหาขยะที่เต็ม ถ้าเราท าบ่อใหม่
กลิ่นทุกอย่างจะลดลง เพราะว่าความสูงมันสูงลมก็จะพัด เมื่อเราท าบ่อใหม่เราก็จะปิดบ่อเดิม 
และสุดท้ายเรามีเวลาแค่สิ้นปีนี้จากท่ีค านวณแล้วจะปิดที่บ่อที่ 4 อีก 2-3 เดือนที่มี ต้องไปใช้
บ่อท่ี 3 เพ่ือรอบ่อที่จะจ่ายขาดเงินสะสมนี้เสร็จจึงจะเคลื่อนลงมาในบ่อที่จ่ายขาดเงินสะสมนี้ 
นี่คือความจ าเป็นและหลักการบริหารที่จะลดปัญหา จึงขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ       
และท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาต่อไปขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง ตามที่ท่านนายกได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องของการ
จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อสักครู่นี้ เป็นจ านวนเงิน 60,000,000 บาท ใช่หรือไม่คะ เพราะว่า 
เมื่อสักครู่นี้ ท่านนายกบอกว่าเงินส ารองบุคลากร 6 เดือน นั้นมีเหลือ 120,000,000 บาท      
แต่คาดว่าน่าจะจ่ายอยู่ท่ีประมาณ 65,000,000 บาท เพราะในตัวโครงการจะเขียนว่า   

 
 
 
 

เราจะใช้เงิน... 
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   เราจะใช้เงินในเรื่องของการสร้างบ่อขยะจ านวน 65,000,000 บาท ก็เลยสงสัยเกี่ยวกับ
ตัวเลขค่ะ ว่าความจริงแล้วสามารถเหลือจ่ายได้ครบถึง 65,000,000 บาท หรือไม่ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ตามญัตตินั้นขอใช้เงินสะสม 65,000,000 บาท ส่วนเงินสะสมที่จ่ายได้ก็ตามระเบียบ     
เราดูแล้วตามระเบียบเราใช้ได้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมค่รับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง กระผมดีใจนะครับส าหรับวันนี้ ที่ได้เห็นงบประมาณที่จะ
ขออนุมัติสภาฯ วันนี้นะครับ จ่ายขาดเงินสะสม 65,000,000 บาท เพ่ือไปสร้างหลุมฝังกลบ  
บ่อขยะบ่อที่ 6 กระผมเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาว่า
เป็นปัญหาจริงๆ ถ้าเรารอรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะรอไปถึงเมื่อไร กระผมเองกับท่าน ส.อบจ.สุจินต์  
ที่นั่งอยู่ในที่นี้ เป็นพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เดือนนี้ลมว่าวจะพัดเข้าพ้ืนที่ แต่กระผมดีใจและ        
เห็นด้วยนะครับ ที่คณะผู้บริหารเห็นความจ าเป็นแล้วก็เสนอเข้าสภาฯ ในวันนี้เพ่ือจ่ายขาด  
เงินสะสม 65,000,000 บาท เพราะว่าขยะทั้งจังหวัดระยองที่รวมกันมาที่ศูนย์ก าจัดขยะ
ครบวงจร ก็ขอฝากท่านผู้บริหารนะครับ ว่าหลังจากนี้เราจะช่วยกันชี้แจงกับผู้น าท้องถิ่นว่าเรา
ได้ร่วมกับสภาฯ และผู้บริหาร ได้ด าเนินการผ่านสภาฯ ในวันนี้เพ่ือก่อสร้างบ่อขยะที่ 6      
เพ่ือลดภาระและแบ่งเบาปัญหา เพราะว่าความจริงแล้วผู้น าท้องถิ่นฝากเรื่องมาเยอะ แล้วเป็น
พ้ืนที่ที่เราอยู่ในเขตเลือกตั้ง กระผมหมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก ก็ต้องขอชื่นชมกับคณะผู้บริหารที่
กล้าท าในวันนี้เลยนะครับ ในวันนี้ทุกข์จริงๆ ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ       
ก็คงจะให้ความร่วมมือกับสภาฯ ในวันนี้เพื่อจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมค่รับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอบ้านค่าย จากญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมในการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล กระผมเห็นด้วยครับ     
กับการแก้ปัญหาที่จะต้องจัดการเร่งด่วน เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วความเดือดร้อนนั้นปล่อยต่อไป  
ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นแต่ท่ีเป็นห่วงและกังวลต่อไปอีก ถึงคณะผู้บริหารว่าตอนนี้เป็น 

 

 

การแก้ปัญหา... 
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         การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราวาดแผนวางโครงการไว้อย่างดีนะครับ ที่เราจะจัดการขยะแบบครบวงจร  
ที่จะน าขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้         
อย่างที่ตั้งหวังซึ่งเราประสบปัญหา คือเราเปิดรับแล้วทั้งจังหวัดจะวิ่งส่งขยะมาที่ศูนย์ก าจัด
ขยะรวม จนท่านต้องเปิดบ่อที่ 6 ที่เราขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในสภาฯ ครั้งนี้ ค าถาม
ต่อไปคือแล้วบ่อท่ี 6 มันจะเต็มก่อนอีกหรือไม่กับโครงการที่เราจะได้เข้ารูปแบบครบวงจรจริง
อย่างที่เราคิด ก็เป็นห่วงประเด็นตรงนี้ก็ฝากทางผู้บริหารนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ความจริงแล้วเรื่องศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรนั้น เราพยายามชี้แจงต่อผู้น า แล้วก็พ่ีน้องชาวบ้าน 
รวมทั้งท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เราอยู่ในโครงการของประเทศที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน เรามีความพร้อมที่สุดในบรรดาจังหวัดทั้งหลายที่อยู่ในโครงการ Quick win แต่ว่า
ปัญหาอุปสรรคทางราชการ เวลานี้ผลการศึกษาขยะในจังหวัดระยองนั้น จะมีขยะประมาณ 
วันละพันกว่าตัน นี่ศึกษามาจะ 20 ปีแล้วนะครับ ในเวลานี้ก็ยังวันละพันกว่าตัน การก าจัด
ขยะครบวงจรจริงๆ นั้น ถ้าครบวงจรจริง ขยะทุกกิโลทุกชิ้นจะถูกด าเนินการบริหารจัดการ   
ได้หมด ในวันนี้ที่มีปัญหาที่ศูนย์ขยะครบวงจรเพราะความล่าช้าของราชการ กระผม         
เคยอภิปรายเสมอว่าตอนนี้ภาคเอกชนที่ร่วมทุนกับ อบจ. นั้น กลุ่มบริษัท ปตท. หรือ GPSC     
เขามีเงินมีความรู้พร้อมหมด มาลงทุนที่โรงคัดแยกที่ อบจ. นั้น 400-500 ล้านบาท เขาท า
แล้ว เขาลงทุนไปแล้ว แต่ว่าคัดแยกแล้วนั้นมันต้องได้                    ี         ขณะนี้ 
เขาออกแบบโรงงาน เขาประมูลสร้างโรงไฟฟ้าไปแล้ว รอใบอนุญาตจากรัฐบาล ซึ่งตรงนี้    
เป็นเรื่องที่เกิน อบจ. อย่างพวกเรา เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องให้ใบอนุญาต ตอนนี้                  
เขาคัดแยกออกมาแล้ว ก็กองไว้ เต็มหมด แล้วก็ต้องวิ่ งเอา                        
                         ของ RDF อยู่ที่    -                  และที่สระบุรีไม่ได้
รับของที่จังหวัดระยองเจ้าเดียว เขารับจากท้ังประเทศ เวลานี้                                  
           โควตาที่ระยองเอาไปขายที่สระบุรีก็ไม่ได้มากต้องไปแย่งกัน เพราะโรงไฟฟ้า      
มีโรงเดียวที่สระบุรีที่ก าจัดขยะ ดังนั้นวันนี้กระผมต้องเข้าใจว่ากลุ่มบริษัท ปตท. โดย GPSC 
เขามีความตั้งใจจริง เขาไม่ได้ผิดเลย เขาพร้อมหมดแล้ว เพียงแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
เดิมคนอนุญาต เราส่งไปหมดแล้วตามกฎหมายเก่า ตามระเบียบของ อบจ. ตั้งคณะกรรมการ
ส่งเรื่องไปหมด พอส่งเรื่องไปเสร็จมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรักษาความสะอาด ประกาศ
กฎหมายรักษาความสะอาดใหม่หมด เปลี่ยนระเบียบใหม่หมด เรื่องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีก     
ที่จังหวัด เราก็ส่งไปอีก คนอนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สุดท้ายรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่พิจารณาแล้ว มอบอ านาจกลับมาให้เป็นผู้ว่าฯ อีกตอนนี้เริ่ม   
นับสองแล้ว นับหนึ่ง คือประชุมอนุฯ ไปแล้ว นับสอง คือประชุมบอร์ดจังหวัดที่ผู้ว่าฯ ได้รับ
มอบอ านาจ วันที่ 3 จะประชุมเรื่องเก่าทั้งหมดเลย ไม่มีเรื่องใหม่เลย เพ่ือให้บอร์ดใหญ่คือผู้ว่าฯ  

 
 
 

รักษาการ... 
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 รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ พอผู้ว่าฯ อนุมัติเสร็จ      
                       ผู้ว่าฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน าเรื่องไปที่ กกพ.และ 
การไฟฟ้า เพื่อเดินเรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี เราเร่งเขา เขาเต็มที่ได้ 1 ปีครึ่ง 
บ่อขยะบ่อที่ 6 ที่ขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมจากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
นั้น 150,000 ตัน ตามหลักวิชาการ แต่จะเก็บขยะตามหลักปฏิบัติของเรา 400,000 ตัน 
ท าไมตามหลักวิชาการ 150,000 ตัน แต่เราท า 400,000 ตัน ถ้าเราท า 150,000 ตัน      
ตามหลักวิชาการ ค่ารื้อขยะที่เอากลับมาใช้ใหม่แพงกว่าค่าสร้างบ่ออีกครับ เพราะเราเคยรื้อ
มาแล้วตอนบ่อที่ 1 เพราะการฝังขยะตามหลักวิชาการต้องท าเป็นชั้นดินกับขยะสลับกัน     
พอรื้อออกมาปริมาณขยะกับดิน 50 ต่อ 50 เลยครับ เรื่องพวกนี้เราผ่านอุปสรรคมามาก   
จนเรารู้แล้วว่าถ้าเราท าตามหลักจริงๆ นั้น บ่อขยะมีที่ 400 ไร่ บ่อที่ 6 เสร็จ ไม่มีดินฝังกลบ
แล้วครับ อบจ. จะต้องไปซื้อดินมาฝังกลบอีก เพราะดินเราหมดแล้วครับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็น
พลาสติกคลุมเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหม่ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น อบจ. ฝ่ายบริหาร บริษัท RY      
ท าเต็มความสามารถและแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ซึ่งเราเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราท านั้นชาวบ้าน
เดือดร้อนเราเข้าใจ แต่วันนี้เรารอความครบสมบูรณ์ของศูนย์ขยะครบวงจร ถ้ามีโรงไฟฟ้า   
เราไม่ต้องมี                             RDF ทั้งหมดส่งโรงไฟฟ้าห่างกันแค่ 100 เมตร    
เราสามารถรื้อจากบ่อเก่านอกจากขยะใหม่ เวลานี้เรามีขยะเข้ามาวันละพันตันเศษๆ         
เ ร าคั ดแยกได้ ครึ่ งหนึ่ งแล้ วนะครับ  แต่ ไม่ ได้ คั ดแยกในระบบของบริษัท       
                               นด้วยที่เรามี     เราคัดแยกได้อยู่แล้ว 500-600 ตัน แต่มัน
ยังเหลืออีกวันหนึ่ง 400-500 ตัน เพราะทุกคนที่คัดแยกในเวลานี้ต้องไปขายที่เดียวกัน     
คือสระบุรี ทุกคนต้องวิ่งไปสระบุรีหมด ทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายหมด แต่ถ้ามีโรงไฟฟ้า          
ที่            ไม่ต้องวิ่งไปสระบุรีแล้วครับ ทุกคนที่คัดแยกขยะที่ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร
สามารถน า RDF มาขายที่โรงไฟฟ้าของ             ลดค่าใช้จ่ายตันละ 500-700 บาท   
ที่ต้องส่งไปสระบุรี แล้วส่งไปที่โรงไฟฟ้าของ GPSC ท่านคิดว่ามันจะประหยัดคนคัดแยก    
การก าจัดขยะจะลดลงไปอีกเท่าไร เพราะค่าใช้จ่ายมันถูกลง ประเด็นที่กระผมบอกก็คือว่าสิ่ง 
ที่เราควรจะรู้และดีใจก็คือว่าทุกจังหวัดแม้แต่กฎหมายรักษาความสะอาด เขาต้องเสียค่า     
คัดแยกขยะตันละอย่างต่ า 470-500 บาท นี้เป็นกฎหมาย ทุกคนจะต้องเสียเงินค่าก าจัด
ขยะในการก าจัดขยะทั้งประเทศ สิ่งที่ท่านดีใจเหมือนกระผมที่ต้องดีใจเพราะทุกตันที่เราก าจัด 
100 บาท วันนี้ที่            ให้เราตามสัญญา 100 บาท ต่อ 1 ตัน เพราะฉะนั้นคนมา    
ดูงานจังหวัดระยองทั้งประเทศต้องอิจฉาคนระยองครับ เพราะถ้าจ่ายตันละ 500 บาท    
ท่านคิดว่า อบจ. จะเดือดร้อนมากขนาดไหนถ้า อบจ. บริหาร ถ้าต้องจ่ายเงินค่าก าจัดขยะ 
(Tipping Fee)     ตันละ 500 บาท เหมือนท่านเผาแบงค์ 500 ทุกตัน ซึ่งที่อ่ืน ที่ กทม.
หนองแขม  ตันละ 1,000 บาท ที่ไปดูงานกันนะครับ เพราะฉะนั้นการจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้นั้น เทียบกับการบริหารศูนย์ก าจัดขยะที่เราบริหารถูกที่สุด เพียงแต่ว่าราชการมันช้า  
มันจึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดย อบจ. เราก็ต้องยอมเพราะหวังว่าสิ่งที่เราต้องการจาก
รัฐบาลก็ดี   จาก อบต. ที่มาก็ดี อบต. ทุกที่ก็ประหยัดหมด จะท าให้ค่าก าจัดขยะของเรา    
ถูกลงกว่านี้ เพราะเรามีความพร้อมและท่ีศูนย์ก าจัดขยะของเรานั้น มีคนมาดูงานมากและ 

 
 
 
 

มีคนสนใจ... 
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      มีคนสนใจ เราก็ได้เงินจากส่วนกลางเยอะนะครับ จากปี 2560 เราได้จากการก าจัดขยะ    
บนเกาะเสม็ด 93,000,000 บาท เราก็ได้จากส่วนกลางผ่าน อบจ. การก าจัดขยะส่วนกลาง
ที่ทิ้งกันไว้ผิดกฎหมาย หลุมลังทั้งหลายทั้งปวงนั้น เราก็ได้มา 90 กว่าล้าน จังหวัดระยองได้  
พ่ีน้องชาวบ้านได้ เราได้หมักแก๊สที่รัฐบาลกลางมอบมาให้อีก 250 กว่าล้านเราก็ได้ ถึงเวลา
เสียเราก็ต้องยอมเสีย ไม่มีที่ไหนในโลกที่เราได้อย่างเดียวแล้วถึงเวลาเสียเราไม่มี วันนี้เอาภาพรวม     
เราได้มากกว่าเสีย แต่ปัญหานั้นไม่ส าคัญ ปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อน ถ้าเรารอชาวบ้าน     
จะเดือดร้อน กระผมเห็นใจท่าน ส.อบจ.สุจินต์ ท่านรับหน้าแทน อบจ. กระผมขอขอบคุณ    
ส.อบจ.รุ่งโรจน์ กระผมเข้าใจ ท่านอธิบายแทน อบจ. ก็ไม่รู้จะท าอย่างไรครับ กระผมไม่ได้
ต้องการให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่มันมีข้อจ ากัด แล้ววันนี้เราก็ตัดสินใจหลังที่เรารอเราลังเล   
มานาน เราก็ต้องถามกองทรัพย์ฯ ว่าได้หรือไม่ เราเสียดายเงิน 65,000,000 บาท ที่เป็นเงิน
ของ อบจ. วันนี้เราคิดว่าเราตัดสินใจผิด เราช้าไป เราจะเสียดายท าไมเงินก็ได้มาจาก
ส่วนกลาง แต่อย่างว่านะครับเราก็คิดว่าระดับนายกรัฐมนตรีมาก็คงน่าจะเร็ว วันนั้นกระผม  
ขอท่านไม่มากหรอกครับขอแค่ 80 กว่าล้าน เราก็คิดว่าเราจะได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้      
แต่ถ้ามาได้เราก็ท าบ่อเตรียมไว้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้แล้วมันต้อง
ตัดสินใจนะครับ ถึงเวลาตัดสินใจร่วมกัน ผมอภิปรายท่านหรือเสนอท่านปัญหาเป็นอย่างนี้
ท่านเข้าใจดี ท่านเห็นชอบ ท่านก็อนุมัติ เราก็ต้องเร่งให้ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชน 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

 จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน...20...คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อท่ี 6)  โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไมอ่นุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อท่ี 6)  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม       อนุ มัติจ่ ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่าง 
ถูกหลักสุขาภิบาล (บ่อที่ 6) 

อนุมัติ  จ านวน ....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ จ านวน ......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .....2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0   
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- รายการที่ 4  โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ  ขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดระยอง  
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             จ านวน 2 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0110 สายบ้านยายจั่น-    
บ้านสังขฤกษ์ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

2. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10011  สายบ้านส านักทอง-บ้านหาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- รายการที่ 1     โครงการก่อสร้างหอชมวิวพร้อมติดตั้ง

 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          จ านวน   2  โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10009   สายปากทางแกลง-บ้านสมานมิตร
 อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกประแสร์-
ชุมนุมสูง หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ต าบล     
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

     จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ได้พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตท่านประธานอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตติครับ ส าหรับโครงการ 
  ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ ที่อบจ.เป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งปัจจุบันปีงบประมาณ 2560 เราได้ตั้ง
  งบประมาณเพ่ือปรับปรุง 28,301,500 บาท เราได้กันเงินมาถึงปี 2561 โดยอาศัยอ านาจสภาฯ 
  ในครั้งท่ี ตอนนี้จากทางท่ีฝ่ายบริหารได้ไปดูพ้ืนที่แล้ว ทางผู้ที่เช่าอยู่ยังไม่สามารถส่งพื้นที่    
  คืนได้ เนื่องจากทางเราได้บอกเลิกสัญญาเช่าจากเขาไป ทางฝ่ายบริหารได้เห็นว่างบประมาณ
  ที่ตั้งไว้ปี 2560 กันมาถึง 2561 จะขยายได้อีกครั้งก็คือปี 2562 ดูแล้วถ้าท าไม่ทันก็จะต้อง
  ตกเป็นเงินสะสมทางเราได้ประมาณการแล้วว่ายังไงก็ท าไม่ทันแน่จึงต้องขอยกเลิกโครงการนี้
  แล้วเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในขณะเดียวกันอีกโครงการที่เราโอนลด เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
  รายการใหม่ก็คือ โครงการหอชมวิวติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส   
  ก็เช่นกันนะครับ เป็นโครงการของเทศบาลปากน้ าประแส ซึ่งท าเรื่องไปขอใช้พ้ืนที่จาก      
  กรมเจ้าท่าซึ้งทางกรมเจ้าท่าก็ได้ตอบหนังสือกลับมาทางเทศบาลปากน้ าประแสแล้วว่า     
  ไม่สามารถอนุญาตให้ทาง อบจ.ได้ด าเนินการก่อสร้างได้ ดูแล้วก็น่าจะด าเนินการไม่ทัน 
  ก็ต้องขอยกเลิกโครงการ แล้วก็โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ได้น าเสนอให้กับ      
  ที่ประชุมไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ. อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตที่ 4 อ าเภอแกลง คือ 
 
 
 

ในญัตตินี้… 
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ในญัตตินี้นะคะ ดิฉันมีความสงสัยว่าในยุทธศาสตร์ของ อบจ. เรามีเรื่องของการท่องเที่ยว    
อยู่น้อยเปอร์เซ็นต์นัก แต่อยู่ๆก็มีการติดขัด กันเงินงบประมาณมาแล้วตามที่ท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงผ่านสภาฯ มาแล้ว กันมาแล้ว 1 ปี เกรงว่า ปี 2562 ก็ยังท าไม่ได้ต้องโอนลด 
งบประมาณเหลือเพียง 0 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องขออนุญาตเรียนถาม    
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารนะค่ะ ว่าจะมีความเป็นได้ไปหรือว่าแนวทางที่         
ท าอย่างไรในโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้ ถึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ในจังหวัดระยอง
ซึ่งจุดขายของจังหวัดระยอง ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่หลายคนบอกว่ามาระยองแล้วจะได้       
เห็นแค่อุตสาหกรรม เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง ที่น่าสนใจแล้วก าลังเป็นที่กล่าวถึง
โดยเฉพาะปากน้ าประแส ก็อยากให้ทางท่านประธานได้เรียนถามไปยังคณะผู้บริหารว่า        
มีแนวทางหรือว่าจะชี้แจงพวกเราได้ทราบว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพิ่มเติมกว่านี้ได้ไหมค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบจ.ระยอง กระผมนายปิยุ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เป็นห่วง
 ท่องเที่ยวเป็นยุทธศาตร์ส าคัญนะครับ ของประเทศปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 36 ล้านคน 
 เป้าหมายของเรา 60 ล้านคน สนามบินอู่ตะเภา ของท่าน มิสเตอร์EEC 60 ล้านคน แต่ผมยัง
 ไม่รู้ 60 ล้านคนจะไปเที่ยวที่ไหน ระยองก็เป็นเมืองที่น่าจะเติบโตทางเรื่องท่องเที่ยว          
 แต่โชคร้ายที่เรามีหน่วยงานเยอะแล้วเราไม่มีอิสระพอที่จะไปด าเนินการเลย เราจะไปท า
 น้ าประปาให้บนเกาะเสม็ด 10 ปีแล้ว ยังท าไม่ได้เลย ความหวังดีนะนักท่องเที่ยวไม่มี
 น้ าประปาจะใช้ อบจ.ตั้งแผนงบประมาณไปแล้ว 10 กว่าปีแล้ว น้ ายังไม่ถึงเกาะเสม็ดเลยครับ 

ติดด้วยระเบียบราชการและระบบส่วนราชการอ่ืน เราท าอะไรไม่ได้ ท่านผู้ทรงเกียรติเคยขอ
ไฟแดงท่ีกรมทางเขาท าให้ท่านไหมละครับ มันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของเขา แต่ถ้าเขาไม่อนุญาต
ตอนนี้มีหนังสือสั่งการมาเลยนะครับ หน่วยงานไหนที่ไม่อนุญาตให้เราไปท า เราใช้งบประมาณ
ไปท า ใช้เงินคืนไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นไม่มีหน่วยงาน อบต. เทศบาล ใช้เงิน ไปท า ถ้าไม่
รับใบอนุญาตอย่างเช่น เขาชะเมาจะสร้างอบต.เขาชะเมา เขาไม่อนุญาตให้ใช้ ฝ่ายแผนก็ไม่ให้
งบประมาณไปใช้หรอกครับ ท่าเทียบเรือเพ เป็นของอบจ. เราจะไปปรับปรุงแต่ไม่ได้นะครับ 
เราต้องท าเรื่อง EIA สอบถามความคิดเห็น มันไม่ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะ
พัฒนาในจุดที่ไม่ใช่ของเรา แต่ต้องไปใช้กฎหมายอ่ืนอันนี้ต้องมีการประสานงานอย่างดี     
เช่น เราต้องใช้เจ้าท่าต้องไปปรึกษาท าแบบไหนผลกระทบแบบไหน หน่วยงานอ่ืนจึงไม่อยาก
ไปยุ่ง แต่เรามีความจ าเป็นต้องท าก็ต้องท า อย่างท่าเทียบเรือเพ เราก็ต้องจ้าง  เริ่มศึกษา 
ผลกระทบให้ครบตามกฎหมายก าหนดขออนุญาตให้ครบจึงช้าจึงต้องตั้งหลักให้ดี วันนี้ก็คิดว่า
จะท าอะไรได้ง่ายก็ท าก่อน ถ้ามีความพร้อมก็ตั้งงบไปท าเมื่อเราพร้อม เรียนท่านประธานไปยัง
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจ านวน 
 เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ… 
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            มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖0 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖0 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่     

อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้    
หรือขยายเวลาเบิกตัดป ี

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

  ส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด าริจังหวัดระยอง    
  ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) 
     จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ .ศ .2561 ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง             
  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
 จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

 มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  โปรดยกมือขึ้น     

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  โปรดยกมือขึ้น     

มติที่ประชุม   อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61   
อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยิะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

 

 

นายกิตติ… 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง สถานีขนถ่าย

  ขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อ าเภอแกลง)  
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

  (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัติ  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ

  ทุกท่าน อภิปรายเกี่ยวกับ ญัตติเพ่ิมเติม ซึ่งในญัตตินี้เป็นการแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ ท่านจะ 
  ดูได้จากโครงการปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์อ าเภอแกลง ซึ่งในข้อที่  2  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 20 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร      
  ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร ทางฝ่ายบริหารได้ส ารวจแล้ว พ้ืนที่ท างานไม่ได้ตามที่ออกแบบ      
  แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงของงบประมาณ แต่ขอแก้ไขเป็นถนนคอนกรีต หนา 20 เซนติเมตร      
  ความกว้างจาก 5 เมตร เป็น 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร เป็น 188 เมตร      
  ขอบคุณครับ    

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....20.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงค าชี ้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   

รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8… 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตเุตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  
   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 
2. ค่าจัดซื้อรถเข็นหนังสือ 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าครุภัณฑ์ส านักงาน 

   งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุน… 
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   1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดซื้อ
  กระดาน อัจฉริยะและระบบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหา  
  ชุดปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ เสียง 3 มิต ิ

 - ประเภท ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ค่าจัดซื้อสว่านไร้ไฟฟ้า 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา 
  ภายในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านคลองน้ าแดง 

 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 - ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ เพ่ือใช้  

  ในราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 งานระดับมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่ าจั ดซื้ อเครื่ องพิมพ์  เพ่ื อใช้       

  ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายเนินส าราญ-หนองนาซา หมู่ที่ 9 ต าบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
หมู่ที่ 4  ต าบลพังราด  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

     จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง ได้พิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ         ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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 มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....20.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖2 

อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9     เรื่อง  เพื่อทราบ 
                             -  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ         

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
                         ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ฯลฯ 
 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล  
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

นายปิยะ ปิตุเตชะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบจ.ระยอง กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2561   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ข้อ 29 ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548    
 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
 
 

ส่วนท้องถิ่น... 
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 ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ก าหนดให้รายงานผลและ
 เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบ ขอเชิญรับชมวีดีทัศน์ครับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง น าทีมบริหารโดยท่านนายกปิยะ  ปิตุเตชะ        
  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
  ทั้งนี้เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติ ก็ต้องมีการติดตามประเมินผล  เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
  ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล      
  และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  1.  ผลประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนส่ีปีขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 

   1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สามารถด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ 93 

  1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปีของ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สามารถด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ  90 

  2.  ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง  โดยใช้ระบบ E-plan  ในการประเมิน  จ านวน  2  ประเด็น  ดังนี้ 

  2.1  ผลประเมินความสามารถในการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยองมาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
  สามารถด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ 45.97  

  2.2  ผลประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีตั้งไว้ตามแผนด าเนินงาน  
  สามารถด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ  23.82      

  3.  ผลประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง 

  ส าหรับในส่วนนี้  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง  สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้ าหมายที่ก าหนด            
  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังพบโครงการที่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
   1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. 0108  สายบ้านเชิงเนิน - ชากบก 
  อ าเภอเมืองระยอง, อ าเภอบ้านค่าย  และถนน อบจ.รย. 0307  สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน  
  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  งบประมาณ  570,000,000 บาท  
   พบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้มีการสร้างทางเบี่ยง  ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่   
  สัญจรไป - มา  ในช่วงทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพาน  แต่ให้ไปใช้เส้นทางภายในหมู่บ้าน  
  ที่อ้อมมาก  อีกทั้งการติดตั้งป้ายสัญญาณและไฟฟ้าส่องสว่างมีน้อยไม่ชัดเจน ซึ่งอาจท าให้
  เกิดอุบัติเหตุได้ 
 

2. โครงการปรับปรุง... 
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   2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.รย. 0105 สายขวากลิง - ยายดา 
  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  งบประมาณ  38,800,000  บาท  
   พบว่า  ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการด าเนินงานติดตั้ง
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  จ านวน  16  ต้น  แต่ไม่มีการตั้งงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการติดตั้ง
  หม้อแปลงส าหรับระบบส่งไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้า
  แรงต่ า  ซึ่งหม้อแปลงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก าลังไฟฟ้า  ในส่วนนี้ กองช่างควรตั้งงบประมาณ  
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้ครบองค์ประกอบของการก่อสร้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์       
  ของงานนั้นๆ ด้วย  โดยค านึงถึงประโยชน์และความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก 
   3.  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ าขาว หมู่ที่ 1 ต าบล
  ทางเกวียน  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลต าบลเมืองแกลง  อ าเภอแกลง  จังหวัด
  ระยอง งบประมาณ  3,147,000  บาท  โครงการดังกล่าวหมดสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้าง
  ก่อสร้างได้เพียง 25% เท่านั้น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อยู่ในระหว่างด าเนินการ
  ตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ   

โดยสาเหตุที่ท าให้โครงการเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด คือ  ผู้รับจ้างได้หยุดงานบ่อย   
และไม่มาท างานต่อเนื่องตามสัญญาจ้างที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง แต่ระหว่างที่ผู้รับจ้างได้หยุดงานนั้น 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้มีหนังสือแจ้งไปเตือนยังผู้รับจ้างแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ผู้รับจ้างก็ยังไม่มา
ปฏิบัติงาน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ    

   4.  โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านดอน  หมู่ที่ 4  
  ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง งบประมาณ 18,750,000 บาท   
   พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการสอบถามช่างผู้ควบคุมงาน คือ    
  การด าเนินการก่อสร้าง มีความล่าช้ามาก  เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและ
  หยุดงานบ่อย  ซึ่งสัญญาจ้างได้สิ้นสุดในวันที่  22  กันยายน  2561 แต่การด าเนินงานก่อสร้าง  
  ยังเหลืออีกประมาณ 50%  จึงไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้  
  และขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ   
   5.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
  (วัดหวายกรอง)  หมู่ที่ 2  ต าบลบางบุตร  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง งบประมาณ  
  2,000,000 บาท  ซึ่งจากการสอบถามช่างผู้ควบคุมงาน  พบปัญหาและอุปสรรคในการ 
   ปฏิบัติงาน  คือ โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามาก หลังผู ้ร ับจ้างได้ส ่งมอบงานและ 
   เบิกเงินงวดที่ 1 ไป หลังจากนั้นผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีหนังสือแจ้ง 
   เร่งรัดผู ้รับจ้างเข้าด าเนินการก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการตามขั้นตอน 
   ของระเบียบพัสดุ   
    6. โครงการทาสีอาคารเรียน และอาคารประกอบ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
  ระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 13,000,000 บาท   
  พบข้อสังเกตของโครงการ  ดังนี้   
    1. มีการเสนอราคาต่ ากว่าราคากลาง  เป็นเงิน  6,519,583.96  บาท 
   2. มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่ได้ผู้รับรับจ้าง เนื่องจาก TOR 
  ไม่ละเอียดรอบคอบ 
 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค... 
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   ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  มีดังนี้ 
   1. การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-bidding  ของกระทรวงการคลัง  มีรายละเอียด    
  ในการด าเนินงานมาก ซึ่งในบางครั้งต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง จึงท าให้ได้ผู้รับจ้าง
  ล่าช้า   
   2. ก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างนานเกินควร 
   3. ใน TOR  หรือสัญญาจ้างไม่มีก าหนดรายการ  ให้ส่งแผนการด าเนินงานก่อสร้าง 
  และไม่มีการก าหนดวันเริ่มเข้าท าการก่อสร้าง 
   4. การท าแบบก่อสร้างไม่ละเอียดรอบคอบ  ท าให้มีการแก้ไขเป็นจ านวนมาก 
   5. มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างตามความต้องการของผู้ใช้งานบ่อยครั้ง 
   6. ช่างผู้ควบคุมงานไม่ติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง การเขียนรายงานการควบคุมงาน    
  ไม่ตรงตามเวลา 
   7. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เข้มงวดในการตรวจการจ้าง 
   8. ผู้รับจ้าง  ไม่สนใจที่จะเร่งรัดการท างาน 

  จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวที่พบข้างต้น  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  มีมาตรการเข้มงวดจริงจัง  และน าข้อมูลมาแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ก็จะท าให้องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม                 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10    เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
 ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ.เขต 1 อ าเภอแกลง ขออนุญาตน าเสนอ 
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานของ อบจ. ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ จ านวน   
 2 งานที่จัดอ าเภอแกลง ขออนุญาตน าเสนอเบื้องต้นก่อนที่ทาง อบจ.จะมีหนังสือเรียนเชิญ
 ทุกท่านค่ะ งานแรกจะเป็นงานโครงการเสน่ห์วิถีถิ่น  แผ่นดินระยอง จัดที่ลานสาธารณะ    
 แหลมแม่พิมพ์ (โค้งลมทะเล) ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
 และของดีของจังหวัดระยอง ให้ทางนักท่องเที่ยวได้รับชมซึ่งเป็นงบประมาณของ อบจ .
 ระยอง อีกโครงการคือ สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ของกองการศึกษา ที่วัดราชบัลลังก์     
 ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมา 5-6 ปีแล้ว รายละเอียด     
 ยังไม่มีเพ่ิมเติมมากก็ขอเรียนน าเสนอท้ัง 2 โครงการ เป็นโครงการของ อบจ. ขอบคุณค่ะ 
 
 

. 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด

ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖1   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  
    ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 มีก าหนด 7 วัน  
 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 ได้พิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่
 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 
 2561 เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน        
 พ.ศ. ๒๕๖1  ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ 
ประธานสภาฯ    ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งทีพึ่งปรารถนาทุกประการ 

เลิกประชุม  เวลา  15.05 น.   

    
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 

 
 


